

Địa chỉ phòng khám thái hà tại đâu? đội ngũ, thông tin liên hệ

Thăm khám tính mạng định kỳ không chỉ cho bạn nhận thấy sớm diễn biến của bệnh mà còn phòng tránh được nguy cơ nhiễm phải. Không tính việc tới các phòng khám công, chúng ta có thể khám tại những bệnh viện tư chất lượng.

Một trong các cơ sở y tế được phổ biến bệnh nhân tin tưởng cần nói tới pk thái hà. Bài viết sau đây của my hanoi sẽ đem lại một số thông tin hữu ích giúp bạn đọc về cơ sở y tế này.

Giới thiệu bệnh viện thái hà

Bệnh viện thái hà hà nội là phòng khám tư nhân nổi danh hàng đầu tại hà nội. Phòng khám được có mặt trên thị trường lên năm 2008, tại 11 thái hà - vị trí vàng của thủ đô hà nội. Ngay từ thời gian mới ra đời, bệnh viện đã mang đến sự chất lượng, lấy được lòng tin của đa dạng bệnh nhân dân chỗ đây. Sau đa dạng năm tồn tại và phát triển, thái hà tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực khám chữa trị các ca bệnh ở nhiều lĩnh vực khác nhau.



Giới thiệu phòng khám đa khoa 11 thái hà

Bệnh viện đa khoa thái hà có quy mô bề ngoài sang trọng, cơ sở vật chất hiện đại, tuân thủ kịp thời nhu cầu của đa dạng người bệnh. Hiện tại, cơ sở y tế hoạt động sở hữu 6 chuyên khoa chính: nam khoa, sản phụ khoa, bệnh lổ đít, bệnh xã hội, hô lách và kế hoạch hóa gia đình. Thái hà đã điều trị thành công cho hàng nghìn ca bệnh lý không giống nhau, không chỉ riêng hà nội mà cả tại các nơi lân cận.

Được sinh ra sở hữu sứ mệnh vì tính mệnh người bệnh, phòng khám thái hà cam kết đem lại uy tín dịch vụ hàng đầu giúp người bệnh. Tại đây, bên cạnh việc được khám chữa bệnh nhiệt tình người bệnh còn được thắc mắc, giúp đỡ, giới thiệu với mọi ý đức của bệnh nhân chuyên gia. Qua đây, người bệnh sẽ được trả lời để hiểu rõ bệnh và chọn sắm chế độ chữa thích hợp.

Mặt khác, bạn cũng có thể lựa sắm khám tổng quát ở trung tâm y tế này nếu có nhu cầu. Mọi chi phí đều sẽ được thông báo trước và hoàn toàn không phát sinh phụ phí. ở đây, các bác sỹ luôn sẵn sàng và tận tình giúp đỡ bạn. Như vậy, có thể nhìn thấy phòng khám đa khoa thái hà là địa chỉ đáng được chất lượng chọn sắm.

Hệ thống y, y bác sĩ

Phòng khám có đa dạng bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm, giàu kinh nghiệm và siêu tâm máu với nghề. Tiêu biểu bắt buộc đề cập đến:



đội ngũ y, bác sỹ phòng khám thái hà

- Chuyên gia Đỗ văn chiến, nguyên phó trưởng khoa ngoại bvĐk hải dương, giám đốc bệnh viện
- Chuyên gia i hoàng thị bình nguyên, chuyên gia sản phụ cơ sở y tế sản phụ trung ương.
- Y bác sĩ nguyễn thị thoàn, tư vấn và thăm khám trị bệnh về sản phụ.
- Bác sĩ vũ hồng lân, chuyên thăm khám điều trị về hậu môn ...

Các chuyên gia tại cơ sở y tế đã thành công cứu chữa giúp hầu hết bệnh nhân khi tới cơ sở y tế. Họ chủ động bắt kịp theo tiến độ của y học, tích cực trau dồi kinh nghiệm chuyên môn để đem lại các chẩn đoán chính xác nhất. Lãnh đạo của phòng khám là người có tầm nhìn chiến lược, thường xuyên tổ chức những buổi tập huấn giúp y bác sĩ. Mục tiêu đặt xuất là chẩn bệnh và đưa ra quy trình điều trị bệnh lý tốt nhất cho người bệnh.

Bên cạnh việc vững mạnh nghiệp vụ, các chuyên gia nói nhỏ chính mình rèn luyện y đức với phương châm “lương y đó là từ mẫu”. Nhân viên của bệnh viện được nhắc nhở phải giữ đúng tác phong, chuẩn mực và đáp ứng những quy định của trung tâm y tế. Do đó, bệnh nhân tới khám ở thái hà sẽ thường xuyên cảm nhận được sự chân thành, ân cần, tận tâm nhất. Đây cũng là ưu thế lớn nhất của thái hà trong lòng người bệnh đến thăm khám.

Các dịch vụ khám chữa trị ở bệnh viện thái hà

Phòng khám tư nhân thái hà hoạt động có giấy phép công khai sau sự giám sát của sở y tế hà nội. Những dịch vụ thăm khám chữa bệnh tại cơ sở y tế gồm:

- Dịch vụ giúp đỡ người bệnh bệnh:

Người bệnh thăm khám và trị tại đây đều có sự giúp đỡ chu đáo nhiệt tình từ phía bác sỹ. Thêm lên ấy, thái hà còn cung cấp đến bệnh nhân các bữa ăn dinh dưỡng không mất phí phù hợp với tình trạng bệnh lý. Bệnh nhân sẽ mau chóng bình phục, đồng thời cảm nhận được sự nổi niềm chân thành của cả phòng khám.

- Thủ tục thăm khám trị bệnh:

Giả dụ bạn muốn thăm khám chữa trị tại thái hà thì cần phải đăng ký và khiến cho một vài thủ tục. Những thủ tục này không quá phiền toái nhưng mà đủ để giúp nhóm thấy sự quy củ, chỉn chu của cơ sở y tế tư này. Những nhân viên, cán bộ y tế ở đây sẵn lòng hướng dẫn bạn tuân thủ các thủ tục đấy một cách yếu tố, rõ ràng. Tất nhiên, vấn đề này sẽ không tốn rất nhiều khi.

- Hẹn lịch khám:



Những dịch vụ thăm khám chữa bệnh ở bệnh viện đa khoa thái hà

Bệnh viện thái hà trợ giúp người dùng đặt và hẹn lịch khám trong trường hợp người bệnh ở xa chưa thể đến khiến cho thủ tục được. Người bệnh có thể hẹn lịch thông qua hệ thống tư vấn trực tuyến của cơ sở y tế.

- Giải thích online:

đối với đa dạng quý khách không có khi tới trực tiếp phòng khám, họ cũng có khả năng được tư vấn trực tuyến hoàn toàn miễn phí. Mọi quan tâm của bệnh nhân sẽ được bác sỹ y tế giải đáp cụ thể, chi tiết và kịp thời.

- Giá thành điều trị:

Tại đây, quý khách sẽ được thăm khám trị bằng những đồ vật y tế hiện đại mang giá cả khoa học. đa số giá thành đều được công khai rõ ràng, có ưu đãi hấp dẫn.

- Khi làm việc linh hoạt:

Bệnh viện mở cửa hoạt động tất cả các ngày trong tuần, từ 8h - 20h hàng ngày. Trong quá trình đấy, giờ trả lời của y bác sỹ bắt đầu từ 6h - 23h hàng ngày. Sở hữu khi lao động ví dụ ở trên, bệnh viện thái hà hà nội thực hiện toàn bộ nhu cầu của nhiều người bệnh.

- Bảo mật thông tin bệnh nhân bệnh:

Đây là bắt buộc tất yếu của nghề thầy lang. Cơ sở y tế giữ gìn giữ kín thông tin bệnh nhân, không bật mí khi bệnh nhân không mong muốn.

Thành tựu của bệnh viện

Tận bây giờ, phongkhamthaiha đã đạt được một vài thành tựu nhất định như là sau:

- Trị triệt để bệnh lý cho nhiều bệnh nhân với các bệnh sự liên quan tới đường sinh dục, bệnh phụ khoa...
- Là cơ sở y tế có quy mô đạt chuẩn, bài bản sớm nhất hà nội.
- Được sở y tế cấp giấy phép hoạt động công khai.
- Là chọn chọn chất lượng của nhiều người dân trong chỗ và lân cận.

Mục tiêu vững mạnh

Phòng khám đa khoa thái hà hoạt động đến nay đã được hơn 10 năm, đã vươn lên là 1 trung tâm y tế uy tín. Mục tiêu lớn mạnh được đề chấy là "phát triển bền vững hướng đến vươn lên là phòng khám có dịch vụ chuyên nghiệp nhất hà nội". Tìm mọi cách thực hiện mục tiêu, cơ sở y tế thường xuyên lấy sự hài lòng của người bệnh đặt đến hiệu quả nhất.

Để gây ra dựng niềm tin với bệnh nhân, cơ sở y tế chú trọng phía trên những phương diện: uy tín dịch vụ, tầm giá điều trị, hiệu quả điều trị và thiết bị máy móc.

Địa chỉ phòng khám thái hà

Địa chỉ phòng khám: số 11 thái hà, quận Đống Đa, hà nội

Thông tin liên hệ

Liên hệ phòng khám đa khoa thái hà

Website: <https://thaihaclinic.webflow.io>

Bản đồ tới phòng khám: <https://g.page/thaihaclinic?gm>

Điện thoại: 0379.544.317

Toạ lạc tại: số 11 thái hà, Đống Đa, hà nội

Giờ làm việc: 8h00 - 20h00, t.2 - cn, cả lễ & tết.

Phòng khám đa khoa thái hà trên mạng xã hội:

Google news: [Trang tin tức của thai ha clinic](#)

Facebook: <https://www.facebook.com/11thaihaclinic>

Twitter: <https://twitter.com/thaihaclinic>

Lotus: <https://lotus.vn/w/profile/124319285980198953.htm>

Youtube: <https://www.youtube.com/c/ph%C3%B2ngkh%C3%A1mth%C3%A1ih%C3%A011>

Pinterest: <https://www.pinterest.com/thaihaclinic>

Instagram: <https://www.instagram.com/thaihaclinic>

Tumblr: <https://thai-ha-clinic.tumblr.com>

Hashnode <https://chamsocsuckhoe.hashnode.dev>